

Số: /KH-SVHTTDL

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025

Thực hiện Công văn 3287/UBND-KGVX ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025;

Theo Công văn 784/STTTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2016 - 2020

I. Môi trường pháp lý

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước;

- Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2020;

II. Hạ tầng kỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã trang bị hầu hết số máy tính cần thiết và thiết bị công nghệ thông tin khác. Số lượng máy vi tính của các phòng chức năng đạt tỷ lệ đạt 01 máy/CBCC. Hệ thống mạng nội bộ (LAN), đường truyền Internet tốc độ cao, hệ thống máy chủ, cài đặt phần mềm eOffice để kết nối các phòng phục vụ công tác chuyên môn, cài đặt phần mềm diệt virus bản

quyền, triển khai lắp đặt hệ thống mạng chuyên dùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm để đưa hệ thống hoạt động, đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước.

Chất lượng đầu tư trang bị thiết bị vi tính đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

III. Phát triển dữ liệu

***. Cơ sở dữ liệu: Thư viện điện tử tỉnh Quảng Ngãi**

Địa chỉ truy cập: <http://thuvienquangngai.vn>

Tổng số hồ sơ đã được cập nhật tính đến thời điểm báo cáo (trong đó, tổng số hồ sơ được cập nhật từ 1/1/2020 đến thời điểm báo cáo: Dự án thư viện điện tử đi vào hoạt động khoản tháng 12 năm 2019 đến nay đã cập nhật thông tin hoạt động của thư viện, đăng tải tất cả tài liệu, bộ sưu tập đã được số hóa kể cả tài liệu hiện có trong thư viện; quản lý số lượng đọc giả tham gia truy cập vào phần mềm để phục vụ việc tra cứu tài liệu.

Số đơn vị thuộc tỉnh tham gia khai thác (theo mục tiêu đề ra): 11 thư viện huyện trong tỉnh tham gia khai thác và các tổ chức, công dân, đọc giả trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

IV. Các ứng dụng dịch vụ

1. Hiện trạng ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động tại cơ quan, đơn vị

Triển khai phần mềm quản lý văn bản eOffice, tổ chức đào tạo kỹ năng sử dụng cho tất cả CBCC khối Văn phòng Sở. đáp ứng nhu cầu phục vụ trao đổi văn bản, tài liệu giữa các phòng chuyên môn. Công tác triển khai, kết nối liên thông từ Sở đến các cơ quan nhà nước trong tỉnh, cài đặt, ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản qua môi trường mạng.

Thường xuyên thực hiện việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, các đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng qua hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Tất cả cán bộ công chức trong khối cơ quan nhà nước của Sở, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử xxx@quangngai.gov.vn của UBND tỉnh để trao đổi thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn.

Giai đoạn 2016 đến 31/7/2020: Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản trên hệ thống e-Office; 80% các văn bản phát hành tại Sở được ký số và thực hiện gửi trên trực liên thông tới UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở (trừ văn bản mật).

Từ ngày 10/8/2020 đến nay, tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai ứng dụng nghiêm túc và đạt hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice, các văn bản phát hành tại Sở được ký số và thực hiện gửi trên

trực liên thông tới UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở (trừ văn bản mật).

Các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ được Sở triển khai sử dụng đầy đủ tính năng và đạt hiệu quả.

2. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Về công bố công khai thông tin thủ tục hành chính (TTHC): 100 % thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi được công khai trên cổng thông tin <http://motcua.quangngai.gov.vn> và trên trang thông tin điện tử thành phần của Sở. Từ khi bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được chuyển qua bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đúng hẹn và tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; VNPT Quảng Ngãi đã đưa lên cổng một cửa của tỉnh tổng cộng 121 TTHC gồm các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Trong đó TTHC mức độ 3 được 29 thủ tục và tiếp tục rà soát những thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ để cập nhật, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

4. Ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã ứng dụng tốt phần mềm trên hệ thống một cửa của tỉnh, các công chức được phân công làm bộ phận giải quyết TTHC đảm bảo về trình độ tin học để xử lý công việc nhanh chóng góp phần vào việc minh bạch hóa TTHC, giải quyết đúng hẹn, kịp thời trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

5. Hoạt động Trang thông tin điện tử thành phần Sở

Luôn cung cấp những thông tin hoạt động của ngành trên trang thông tin điện tử của Sở, cập nhật những thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp; cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công trực tuyến đến mức độ 1,2 và một số dịch vụ công mức độ 3 lên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh giúp cá nhân và tổ chức tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của ngành một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Đăng tải trên trang Web thành phần của Sở những thông tin hoạt động của ngành nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng như trong công tác chỉ đạo điều hành để phục vụ công tác chuyên môn.

Tổ chức hướng dẫn cho CBCC Sở về việc khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử chỉ đạo, điều hành nhằm để tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu biết về các dịch vụ hành chính công trên cổng thông tin điện tử.

6. Nguồn nhân lực

Hầu hết, số lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành đã đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Hiện tại cơ quan có 01 công chức có trình độ đại học CNTT, phụ trách lĩnh vực CNTT, các đơn vị trực thuộc 01 viên chức làm công tác công nghệ thông tin kiêm nhiệm. Nhìn chung cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị đã được đào tạo sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng khác. Tỷ lệ CBCC biết sử dụng máy tính để ứng dụng trong công việc là 100%.

VI. An toàn thông tin

Sở thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đầu tư trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền (Bkav) để phòng, ngừa virus, mã độc, trojan. Máy chủ Server được sao lưu dữ liệu hàng tuần.

Năm 2020, thực hiện Dự án tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành lắp đặt thiết bị tường lửa Sophos XG 230, thiết bị chuyên mạch Cisco Catalyst 3650 cho hệ thống mạng LAN tại Sở. Qua sử dụng, thiết bị phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn an ninh thông tin máy chủ, các máy người dùng tại Sở.

Hàng năm, Sở có cử công chức phụ trách công nghệ thông tin tham gia tập huấn về an toàn bảo mật thông tin và ứng cứu sự cố do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

VII. Kinh phí thực hiện

*Danh mục, nhiệm vụ, dự án năm 2016 – 2020

DVT: triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư	nguồn vốn đầu tư	Thời gian thực hiện	Hiệu quả hiện trạng
1	Dự án Thư viện điện tử	Tra cứu tài liệu	1500	NSNN	2019	Đáp ứng yêu cầu
2	Website Du lịch	Truy cập thông tin	160	NSNN	2017	Đáp ứng yêu cầu
3	Dự án ứng dụng dịch vụ du lịch di động (APP)	Truy cập thông tin	1500	NSNN	2019-2020	Đang triển khai

4	Website công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh	Truy cập thông tin	100	NSNN	2018	Đáp ứng yêu cầu
---	--	--------------------	-----	------	------	------------------------

Phần thứ hai
NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021- 2025

I. Căn cứ lập Kế hoạch

Căn cứ Luật công nghệ thông tin; Luật giao dịch điện tử; Luật an toàn an ninh thông tin;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ:

Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của TTCP về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

II. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao trách nhiệm triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi .

100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trao đổi văn bản, tài liệu, thực hiện ký số hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành iOffice.

Từng bước hoàn thiện, triển khai, đảm bảo cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ tổ chức và công dân trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm đúng quy định.

Kịp thời rà soát, bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi để cập nhật vào cơ sở dữ liệu TTHC của tỉnh.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

III. Mục tiêu cụ thể

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị; khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, hệ thống phần mềm như phần mềm một cửa điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng thông tin điện tử; phần mềm quản lý văn bản iOffice và các phần mềm quản lý khác.

Phát triển hạ tầng CNTT để đảm bảo tính kết nối, an toàn thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử

Vận hành khai thác có hiệu quả hệ thống cung cấp thông tin cho tổ chức và công dân, mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để nâng cao chỉ số cải cách hành chính nhà nước tại đơn vị.

IV. Nhiệm vụ

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở TTTT, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp, mở rộng hạ tầng thiết bị và mạng máy tính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; đầu tư nâng cấp, thay mới những thiết bị cũ, lạc hậu không đáp ứng nhu cầu công việc. để ứng dụng đạt hiệu quả.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan

Sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai như hệ thống mail công vụ, phần mềm quản lý văn bản điều hành iOffice, ứng dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường gửi nhận văn bản điện tử, hạn chế đến mức thấp nhất gửi nhận văn bản giấy.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin một cửa điện tử tỉnh; tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử.

Khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử thành phần Sở, cung cấp thông tin hoạt động của ngành nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trên môi trường mạng.

5. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0, cập nhật phiên bản mới sau khi khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 ban hành.

Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành và dùng chung một cách đồng bộ; tăng cường chia sẻ dữ liệu để tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử.

6. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Tạo điều kiện cho công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và cải cách hành chính, an toàn bảo mật thông tin đối với hệ thống thông tin như thư điện tử, trang thông tin điện tử.

7. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Triển khai hoạt động an toàn thông tin đến các hệ thống thông tin dùng chung quan trọng như hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, trang thông tin một cửa điện tử.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đầu tư về thiết bị để đảm bảo đến mức tốt nhất an toàn bảo mật thông tin đối với hệ thống thông tin tại đơn vị.

V. Giải pháp

1. Giải pháp môi trường chính sách

Tiếp tục rà soát, cập nhật, ban hành các văn bản về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, điều hành của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện việc ứng dụng CNTT tại đơn vị.

2. Giải pháp về tài chính

Bảo đảm về nguồn kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

Thực hiện lồng ghép đầu tư cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào các nguồn kinh phí khác.

3. Giải pháp gắn chặt ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công; VNPT Quảng Ngãi đăng tải các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin một cửa điện tử tỉnh để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Niêm yết công khai Thủ tục hành chính tại đơn vị; tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân đối với việc tiếp nhận hồ sơ một cửa, triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm của đơn vị.

Tiếp tục việc triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, phát hành văn bản điện tử có ký số để góp phần vào nền cải cách hành chính của Sở.

Tham mưu, đề xuất với Bộ, ngành về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường việc hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, công dân tham gia vào việc ứng dụng CNTT trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Sở

Chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến nội dung Kế hoạch này.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị tổ chức triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định.

Đẩy mạnh việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến với người dân và doanh nghiệp.

VII. Danh mục, nhiệm vụ, dự án năm 2021 - 2025

DVT: triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu đầu tư	Thời gian triển khai	Tổng mức dự kiến	Nguồn vốn	
1	Phần mềm quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh	Sở VH TTDL	quản lý di tích trên địa bàn tỉnh	2021	7000	Chi thường xuyên	NS tỉnh
2	Duy trì, vận hành cổng thông tin điện tử Sở	Sở VH TTDL	Chi phí biên tập; tin, bài trên Cổng/trang thông tin điện tử	2021-2025	500	Chi thường xuyên	NS tỉnh
3	Bổ sung, nâng cấp máy tính, máy móc, thiết bị CNTT.	Sở VH TTDL	Nâng cấp thiết bị	2021-2025	500	Chi thường xuyên	NS tỉnh
4	Phần mềm virus	Sở VH TTDL	Bảo mật thông tin	2021-2025	250	Chi thường xuyên	NS tỉnh

	bản quyền, HĐH bản quyền					xuyên	
5	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho CBCC	Sở VH TTDL	Đào tạo bồi dưỡng	2021-2025	250	Chi thường xuyên	NS tỉnh
6	Công thông tin điện tử Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Đăng tải thông tin, văn bản	2021-2025	300	Chi thường xuyên	NS tỉnh
7	Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bảo tàng	Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Trang bị màn hình cảm ứng thuyết minh cho hiện vật	2021-2025	800	Chi thường xuyên	NS tỉnh
			Phòng công nghệ 3D	2021-2025	3000	Chi thường xuyên	NS tỉnh
			Xây dựng mã QR cho hiện vật	2021-2025	50	Chi thường xuyên	NS tỉnh
			Xây dựng mã định danh cho di tích cấp quốc gia	2021-2025	150	Chi thường xuyên	NS tỉnh
8	Số hóa ngành du lịch theo Quyết định 147/QĐ-TTg	Sở VH TTDL	ứng dụng công nghệ số hóa ngành du lịch, phát triển du lịch thông minh	2021 - 2025	15.000	Chi thường xuyên	NS tỉnh

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025. Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở TTTT;
- GD, các PGD;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Trí

